

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยเล่มนี้ สำเร็จได้ด้วยดีจากการได้รับความอนุเคราะห์ ดูแลเอาใจใส่ให้ คำปรึกษาแนะนำ ตรวจสอบแก้ไข ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยอย่าง สม่ำเสมอจาก อาจารย์ ดร. จำเนียร พลหาญ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ ดร. อรุสา พรหมทา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ดร. คิเรก พรสีมา ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดร. กมล ตราฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ เติมเต็มแนวคิด ทฤษฎี จนทำให้งานวิจัย ชิ้นนี้สมบูรณ์ครบถ้วน และถูกต้องตามกระบวนการ

ขอขอบพระคุณ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขานุการ กศน. นายอุทิศ บุญมาก อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาออกโรงเรียน (ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน.) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูริย์ สินลารักษ์ ประธาน คณะกรรมการคูรูสภาและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นายประกอบ กุลบุตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา สำนักงาน กศน. นางกาญจนาภรณ์ จำปี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครือข่าย นางศุทธิณี งามเขต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาออกโรงเรียน สำนักงาน กศน. ดร. วิเชียร โชติ ไสยกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำนักงาน กศน. และ นายกฤติพัฒน์ แสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการสำนักงาน กศน. ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ให้สัมภาษณ์เชิงลึก และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจนได้ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิง สร้างสรรค์ของผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการครบสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร. สัมฤทธิ์ กางเพ็ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองสูงวิทยาคาร และดร. กิตติกาญจน์ ปฏิพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการหาคำความตรงเชิงเนื้อหา และ ให้คำแนะนำในการดำเนินงานวิจัย แก่ผู้วิจัยตลอดมา

ขอขอบพระคุณ ดร. สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรธานี และนายสมัย แสงใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุตรธานี ผู้บังคับบัญชาผู้วิจัย ที่ให้ความเมตตากรุณาช่วยประสาน และอำนวยความสะดวกในการขอเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ให้ความเมตตากรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญการสัมภาษณ์เชิงลึกจนผู้วิจัยสามารถสัมภาษณ์ได้ครบทุกท่าน รวมทั้งประสานงานการขอทดลองใช้เครื่องมือ การวิจัย และเก็บข้อมูลการวิจัย จนผู้วิจัยเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกท่านที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อสุจริต สุระเสียง และคุณแม่จารุณี สุระเสียง และคุณแม่สินทร เสยงคะ ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ผู้วิจัยเป็นคนดี ขยัน อดทน และใฝ่เรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้ยึดปฏิบัติตลอดมา คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากงานวิจัยนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน

ขอขอบคุณ คุณสุภ โชค เสยงคะ เด็กชายฐาตุร เสยงคะ เด็กหญิงณัฐฐาตุร เสยงคะ ญาติพี่น้องทุกคน ที่คอยให้กำลังใจ และสนับสนุนช่วยเหลือผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

มณฑาทิพย์ เสยงคะ